

Số: /BC-UBND

Dương Quang, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND của UBND tỉnh

Kính gửi:

- UBND thị xã Mỹ Hòa;
- Phòng Nội vụ thị xã Mỹ Hòa.

Thực hiện Công văn số 2166/CV-UBND ngày 28/11/2024 của UBND thị xã Mỹ Hòa về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND xã Dương Quang báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại xã Dương Quang, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Dương Quang nằm cách trung tâm thị xã 7km, tổng diện tích tự nhiên là 773,22 ha, xã có hệ thống giao thông phát triển, có đường tỉnh lộ 387, đường Lê Quang Hòa, đường ĐH 30 và đường trục trung tâm chạy qua.

Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp xã Lương Tài, huyện Văn Lâm; phía Nam giáp phường Minh Đức, phường Bạch Sam; phía Đông giáp xã Hòa Phong; phía Tây giáp xã Cẩm Xá. Xã có 9.180 nhân khẩu với 2.651 hộ, được phân bổ trên 07 thôn là: Lê Xá, Vũ Xá, Mão Chinh, Bùi Bồng, Dương Xá, Phú Hữu, Hiền Dương.

Tổng giá trị sản xuất đạt 579,73 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 11%. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 121,74 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp đạt 289,87 tỷ đồng; giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ đạt 168,12 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp – Công nghiệp và TTCN - Thương mại và dịch vụ: 21% - 50% - 29%, phát triển theo hướng giảm tỷ trọng kinh tế nông nghiệp, phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và Thương mại dịch vụ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực: tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 0,8%; tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 8 loại bệnh đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo duy trì dưới 0,8%, hộ cận nghèo dưới 1,5%.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN, QUẢN TRIỆT, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức phổ biến, tuyên truyền và quản trị

UBND xã Dương Quang đã chủ động triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền và quản trị nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kế hoạch số 03-

KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị, và Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên. Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm đảm bảo nội dung chỉ đạo được tiếp cận đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Hệ thống truyền thanh của xã được tận dụng hiệu quả với 100 lượt phát sóng nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào các nội dung trọng tâm như đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; Các buổi tuyên truyền trực tiếp được tổ chức tại trụ sở UBND xã và các nhà văn hóa thôn với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ngoài ra, xã đã sử dụng các kênh thông tin hiện đại như Zalo Official Account và website để đăng tải, chia sẻ thông tin, giúp người dân tiếp cận nội dung chỉ đạo một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, UBND xã cũng phát động các cuộc thi tìm hiểu về nội dung Kết luận số 21-KL/TW và các văn bản liên quan, tạo không khí sôi nổi và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể như: *Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh...* cũng được huy động tham gia vào công tác tuyên truyền, đảm bảo nội dung lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

2. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện

UBND xã Dương Quang đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 02/7/2022 về thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên, xác định rõ các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Trong quá trình triển khai, UBND xã luôn bám sát sự chỉ đạo của UBND thị xã Mỹ Hào và Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội và các thôn.

Các buổi làm việc với chi bộ các thôn được tổ chức thường xuyên nhằm quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo, đồng thời hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. UBND xã cũng thành lập tổ công tác để kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, xã đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã đã tham gia học tập, quán triệt nội dung Kết luận số 21-KL/TW và các văn bản liên quan. 7/7 thôn cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung vào đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh.

3. Kết quả đạt được

Qua quá trình tổ chức thực hiện, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên được nâng cao rõ rệt. Nhân dân trên địa bàn ngày

càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của địa phương.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền và chỉ đạo, xã Dương Quang đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Kế hoạch số 123/KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên, khẳng định vai trò của địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình

Trong năm 2024, UBND xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Xã đã phối hợp với Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 03 buổi sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào việc quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Các buổi sinh hoạt được tổ chức định kỳ tại các chi bộ, thôn, với sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và đại diện các đoàn thể.

Ngoài ra, công tác tự phê bình và phê bình tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành một nội dung quan trọng trong các cuộc họp định kỳ. UBND xã đã chỉ đạo các thôn và đơn vị trực thuộc tích cực thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, tập trung vào việc khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tư tưởng, đạo đức và lối sống. Qua đó, đã tạo động lực thúc đẩy tinh thần học hỏi, tự rèn luyện, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 123/KH-UBND của UBND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh, UBND xã Dương Quang đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc. Xã đã tổ chức 03 hội nghị chuyên đề, tập trung vào việc quán triệt các nội dung chính của kế hoạch, đảm bảo 100% cán bộ, công chức trên địa bàn được tiếp cận đầy đủ các nội dung chỉ đạo.

Các hội nghị không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn tạo điều kiện để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cũng được triển khai thường xuyên, đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong từng nhiệm vụ.

3. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Trong năm 2024, UBND xã Dương Quang đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong

tình hình mới. Xã đã thực hiện quy hoạch, luân chuyển và đào tạo đội ngũ cán bộ theo hướng bài bản và hiệu quả. Cụ thể, trong năm qua, UBND xã đã tiến hành:

Quy hoạch 03 Ủy viên BCH Đảng bộ xã, bổ nhiệm 01 đồng chí PCT UBND xã.

Đào tạo, bồi dưỡng 17 cán bộ, công chức về chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do các cấp tổ chức.

Triển khai cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao tính chủ động và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Những kết quả trên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà còn thúc đẩy sự đổi mới trong hoạt động của bộ máy chính quyền, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

4. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách

UBND xã Dương Quang đã tích cực nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong năm 2024, xã đã kiến nghị UBND thị xã Mỹ Hòa tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính và bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

a) Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tính đến tháng 12/2024, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 14 đơn thư của công dân, trong đó 11 đơn đề nghị; 03 đơn tố cáo. Đã giải quyết 11 đơn đề nghị, 01 đơn tố cáo, còn 02 đơn tố cáo đang xác minh giải quyết. Đồng thời, xã đã tổ chức các cuộc giám sát nội bộ, tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính và đầu tư công nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các sai sót.

b) Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài: Không có

c) Xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm

Trong năm, UBND xã không có cán bộ, công chức nào bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, xã thường xuyên tăng cường công tác giáo dục, nhắc nhở đối với cán bộ, công chức để hạn chế tối đa các vi phạm.

6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để tăng cường giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Trong năm, xã đã tổ chức 01 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên.

Những nỗ lực này đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương.

(Có Phụ lục kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm được đính kèm)

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Ưu điểm

UBND xã Dương Quang đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, tạo được sự thống nhất trong các cấp và sự đồng thuận cao từ nhân dân. Nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận, đặc biệt trong cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Các phong trào do địa phương phát động như *chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ...* nhận được sự tham gia tích cực từ người dân và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trên địa bàn xã có 3/7 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

2. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nhiệm vụ vẫn còn chậm tiến độ, công tác cấp GCN QSD đất nông nghiệp còn chưa được nhiều; Việc phối hợp giữa các bộ phận chưa đồng bộ; Tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định còn xảy ra.

3. Nguyên nhân của hạn chế

Về nguyên nhân khách quan, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực cấp GCN QSD đất chưa tạo điều kiện trong quá trình triển khai. Nguồn lực tài chính từ ngân sách cấp trên phân bổ hạn chế.

Về nguyên nhân chủ quan, công tác tham mưu ở một số lĩnh vực chưa hiệu quả, chưa linh hoạt và sáng tạo trong triển khai một số nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức còn kiêm nhiệm một số công việc.

4. Biện pháp khắc phục

UBND xã sẽ tăng cường công tác lãnh đạo và chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận. UBND xã cũng sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận, các tổ chức đoàn thể và các cấp, đảm bảo thông tin thông suốt và giải quyết nhanh chóng các vướng mắc. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng điều hành. Tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường và thực hiện các phong trào của địa phương.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- UBND xã Dương Quang kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ nguồn kinh phí trong đầu tư xây dựng cơ bản để xã tiếp tục phấn đấu nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tại địa phương.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Dương Quang về kết quả thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo UBND thị xã Mỹ Hòa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã
- Chủ tịch, Phó CT UBND xã
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Quang Sáng

